

ด่วนที่สุด

ที่ อท ๐๐๑๗.๓/ว ๓๒๕๖



ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๕๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ในการดำเนินคดี และชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาล

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๕๔๘๙
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ได้หารือกับสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ในการดำเนินคดี และชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาล ในกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี ทั้งภารกิจของตนเอง ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ หน่วยงานใดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งต่อมาสำนักงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ในการดำเนินคดีและชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาล ตามนัยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดหลักการใช้จ่ายงบประมาณไว้ โดยรายการที่กำหนดไว้สำหรับส่วนราชการใดจะนำไปใช้สำหรับส่วนราชการอื่นมิได้ ดังนี้

๑. กรณีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินโครงการเป็นงบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ จังหวัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าเสียหาย รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี โดยใช้จ่ายจากงบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด

๒. กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการโดยใช้งบประมาณในภารกิจของกรมอื่น ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หรือภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงอื่น ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจ และดำเนินการเบิกงบประมาณแทนกันนั้น หากศาลพิพากษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี ความรับผิดชอบดังกล่าวย่อมตกเป็นของเจ้าของงบประมาณโครงการ

ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในโอกาสแรกให้ปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณมาดำเนินการก่อน โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

จังหวัดอ่างทอง จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ในการดำเนินคดี และชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ทาง www.angthong.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. / โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๓๕ มท. ๑๑๖๒๗